
 
 

 
โครงสร้าง 

: ประธาน + กริยาช่อง
ที่ 1 

เช่น He gets up early.  The boys get up early. 
 
 
 
 

ข้อสังเกตในการเติม  S  ที่กริยาเม่ือประธานเป็นเอกพจน์ 
 
          1. กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย s, ss, ch, o และ x ใหเ้ติม e เสียก่อนแลว้จึงเติม s เช่น 
                        pass - passes = ผา่น  go - goes = ไป 
          2.กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย y และหนา้ y เป็นพยญัชนะ ใหเ้ปล่ียน y เป็น i ก่อน แลว้เติม es เช่น 
                      cry - cries = ร้องไห ้  fly - flies = บิน 
ข้อยกเว้น คือ ถา้หนา้ y นั้นเป็นสระ ไม่ตอ้งเปล่ียน y เป็น i ใหเ้ติม sไดเ้ลย เช่น 
                      play - plays = เล่น 
           3.กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย f หรือ fe ใหเ้ปล่ียน f หรือ fe เป็น ve ก่อนเติม s เช่น 
                     calf - calves = ลูกววั  beef - beeves = เน้ือววั 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
กฎการใช้ Present Simple Tense  
 
 
1. ใช้กบัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีเป็นความจริงตลอดไป หรือเป็นความจริงตามธรรมชาติ เช่น          

The sun rises in the east. 

Fish swim in the water. 
 

 
 

2. ใช้กบัเหตุการณ์ท่ีเป็นประเพณี นิสัย สุภาษิต ซ่ึงไม่ได้บ่งเฉพาะเจาะจงเวลา เช่น 
Actions speak louder than word.  
Men wear thin clothes in summer. 

 
 

3. ใช้กบัเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในขณะพูด เช่น 
He stands under the tree. 
Susan is my close friend. 

 
 

4. ใช้กบัเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงได้ตัดสินแน่นอนแล้วว่าจะปฏิบัติเช่นนั้น 
(นิยมใช้กบักริยาที่แสดงการเคล่ือนที่จากที่หนึ่งไปยงัอกีท่ีหนึ่ง) เช่น 

I leave by the 6.20 train this evening. 
 

 
5. ใช้กบัเหตุการณ์ในกรณีสรุปเร่ืองท่ีเล่ามา แม้เหตุการณ์นั้นจะเกดิในอดีต 



แต่เราใช้ verbเป็น Present Simple Tense เพ่ือให้เร่ืองที่เล่ามีชีวิตชีวา 
 
 
 
 
 

6. การกระท าของกริยาที่ไม่สามารถแสดงออกให้เห็นได้ เช่น  กริยาแสดงความนึกคิด 
แสดงความรับรู้ แสดงภาวะของจิต แสดงความเป็นเจ้าของ ให้น ามาแต่งเป็น 

Present Simple Tense เช่น 
She loves her husband very much. 

Advanced English Grammar belongs to me. 
 

 
 

7. ใช้กบัเหตุการณ์ท่ีบุคคลหรือสัตว์ท าเป็นประจ า หรือเป็นนิสัยเคยชิน  
สังเกตโดยมักจะมีค า กลุ่มค า หรือประโยคเหล่านีร่้วมอยู่ด้วย  
( always often usually seldom ซ่ึงแปลว่า บ่อยๆ เสมอๆ ) เช่น 

I wash my car every weekend. 
David visits his home twice a year. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


